

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách năm 1989

HĐND THÀNH PHỐ (KHÓA 3) TẠI KỲ HỌP 15

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 1988 và dự toán ngân sách năm 1989 của thành phố, ý kiến thuyết trình của Ban Kế hoạch-ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ

1/ Biểu dương các ngành các cấp cùng với ngành Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ngân sách năm 1988. Ủy ban nhân dân thành phố cần xem xét khen thưởng cho các đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch thu nộp ngân sách và các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ mà chi tiêu tiết kiệm.

Đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách, không nộp đầy đủ và kịp thời, chiếm dụng vốn ngân sách, chi tiêu lãng phí, thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân thành phố cần kiểm tra để xử lý thích hợp, nhằm đưa công tác quản lý tài chính vào kỷ cương Nhà nước.

2/ Thông qua dự toán ngân sách thành phố năm 1989 với tổng số thu chi ghi trong phương án II của báo cáo “Tình hình thực hiện ngân sách năm 1988 và dự toán ngân sách năm 1989”. Trong thực hiện lưu ý :

- Năm 1989 thực hiện xóa bao cấp trong sản xuất kinh doanh, ngân sách Nhà nước không cấp bù lỗ.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời số thu vào ngân sách Nhà nước.

- Dành khoảng 15% số thu ngân sách địa phương thành phố để chi đầu tư xây dựng cơ bản. Chi đầu tư xây dựng cơ bản phải mang lại hiệu quả kinh tế thực sự, tránh phân tán vốn, làm động vốn.

- Dành một khoản chi dự trữ hàng hóa cần thiết cho thành phố.

- Các khoản chi tiêu dùng phải được chú ý đúng mức nhất là chi cho giáo dục và y tế.

Hội đồng nhân dân thành phố xác định tiềm năng khai thác nguồn thu tại thành phố là rất lớn ; vận dụng thực hiện tốt Quyết định 217/HDBT các đơn vị, sản xuất kinh doanh của thành phố sẽ phát huy được tính năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả kinh tế cao trong từng lĩnh vực hoạt động để đem lại số tích lũy ngày càng lớn. Các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị sẽ có bước phát triển mới, từ đó kết hợp với việc chống thất thu sẽ có điều kiện nâng cao số thu, thuế công thương nghiệp.

Qua tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 1989, Hội đồng nhân dân trong kỳ họp giữa năm sẽ xem xét khả năng điều chỉnh tăng thu chi ngân sách.

3/ Hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi hợp lý việc phân cấp ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm để lại cho thành phố ít nhất là 30% tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, mới bảo đảm được yêu cầu chi chính đáng cho thành phố.

4/ Thông qua về nguyên tắc phương án phân cấp ngân sách giữa cấp thành phố với cấp quận, huyện theo hướng ngân sách các quận, huyện bảo đảm được chi tiêu thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển sản xuất kinh doanh và cơ sở hạ tầng. Riêng đối với một số quận, huyện còn khó khăn, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ bản cho một số công trình phục vụ công cộng và phúc lợi xã hội.

5/ Thực hiện tiết kiệm nghiêm ngặt. Ngành Tài chính cần xác định những định mức chi tiêu hợp lý và kiểm tra việc thực hiện, chống lãng phí tiền và tài sản Nhà nước.

6/ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tài chính, nhằm bảo đảm thi hành đúng chế độ tài vụ, kế toán thống kê đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh và ngoài quốc doanh.

Xử lý thích đáng những trường hợp báo cáo kế toán, thống kê không đúng sự thật.

7/ Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Các ngành, các cấp, các đơn vị ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao để góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, diện chính sách

và nhân dân lao động và bảo đảm trật tự an ninh trên toàn thành phố trong năm 1989 và các năm sau.

(Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố (khóa 3) thông qua ngày 28/01/1989 tại kỳ họp thứ 15).-

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH KỶ HỌP 15
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (KHÓA 3)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Đã ký)
Phan Văn Khải**